

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

**thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa,
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”**

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014), căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Chương trình số 22-CTr/ĐUK), Ban Thường vụ Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam ban hành Chương trình hành động như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Đưa chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) thành hành động, việc làm thiết thực của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ TTXVN.

2- Xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ TTXVN thực sự là hạt nhân chính trị, hạt nhân văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

3- Việc thực hiện chương trình hành động phải gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

II- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1-Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

1.1- Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc phải thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của văn hóa trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật, mọi cán bộ, đảng viên đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử của TTXVN, của các đơn vị.

1.2- Tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ. Bảo đảm mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đều nắm vững được mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nêu trong Nghị quyết. Đưa việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng, nhân cách sống, nâng cao bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên vào chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy trong nhiệm kỳ và hằng năm.

1.3- Tổ chức sinh hoạt chi bộ về chuyên đề xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam ít nhất mỗi năm một lần.

1.4- Trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của ngành, cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp chỉ đạo, tổ chức các hoạt động giáo dục thiết thực, tạo niềm tin sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về tính ưu việt của chế độ, trung thành bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, củng cố tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao trong mỗi cơ quan, đơn vị.

2- Cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị

2.1- Chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phù hợp với nguyện vọng, khả năng đáp ứng công việc của mỗi cá nhân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa năng lực, sở trường cá nhân và có chế độ, chính sách xứng đáng với mức đóng góp, cống hiến của mỗi người. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu

phải gương mẫu, đi đầu trong công việc và sinh hoạt cá nhân; dám làm, dám chịu trách nhiệm, khuyến khích cấp dưới làm việc tận tụy, sáng tạo; kịp thời ghi nhận thành tích, đóng góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

2.2- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cơ quan, đơn vị, đồng thời đề ra biện pháp, lộ trình cụ thể để giải quyết kịp thời, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động.

2.3- Chỉ đạo các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên Chi hội nhà báo TTXVN xây dựng và thực hiện nền nếp, có hiệu quả các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cơ quan, đơn vị. Khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham gia các hoạt động văn hóa, các hoạt động ngoại khóa, uống nước nhớ nguồn, từ thiện, nhân đạo. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất tối thiểu và các thiết chế văn hóa cần thiết phục vụ cho hoạt động.

2.4- Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp; xây dựng cơ chế tự quản trong mỗi cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm việc giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý công khai, kịp thời các hành vi vô ý thức làm mất vệ sinh chung. Hưởng ứng Ngày Tết trồng cây và Ngày Môi trường thế giới hằng năm, tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm làm đẹp cảnh quan môi trường nơi công tác, học tập.

3- Xây dựng văn hóa trong Đảng, trong cơ quan và các đoàn thể

3.1- Các cấp ủy trực thuộc chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị và các đoàn thể, mà nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhân tố chủ đạo để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; có ý thức thượng tôn pháp luật, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; tự do cá nhân gắn với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, người lao động với cơ quan, đơn vị. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

3.2- Trong sinh hoạt đảng, các cấp ủy phải công khai về nội dung, thời gian,

tài liệu sinh hoạt để đảng viên có điều kiện bàn bạc, trao đổi, thảo luận; có trách nhiệm hướng dẫn đảng viên trình bày quan điểm, ý kiến của mình trước tổ chức; việc bảo lưu ý kiến và kiến nghị của đảng viên với cơ quan có trách nhiệm của Đảng; gợi ý để đảng viên phát biểu nhất là những vấn đề có tính chất nhạy cảm; cầu thị ghi nhận ý kiến của đảng viên, nhất là các ý kiến đóng góp đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; giải thích rõ ràng, đúng nguyên tắc đối với những hiểu biết sai lệch, ý kiến trái chiều của đảng viên.

3.3- Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, quy ước, quy tắc ứng xử, thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở của TTXVN. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện các nội dung đã đề ra, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những điểm mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cấp ủy, tổ chức đảng.

3.4- Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn cán bộ bảo đảm có trình độ chuyên môn sâu, vững vàng trong hoạt động nghiệp vụ, có ý thức, trách nhiệm cao với công việc được giao; có lối sống lành mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chú trọng tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử trong thi hành công vụ, rèn luyện thói quen ứng xử văn hóa nơi công sở. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, nhất là đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động; việc giao tiếp, ứng xử với đồng chí, đồng nghiệp. Tăng cường kiểm tra và giám sát cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, lấy thái độ phục vụ và hiệu quả công tác làm thước đo chuẩn mực văn hóa, đạo đức của mỗi người để đánh giá, nhận xét, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

3.5- Đảng ủy TTXVN phát động và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa công sở” trong cơ quan, đơn vị. Hằng năm, tổ chức tuyên dương cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy TTXVN tham mưu việc

bổ sung các nội dung đề ra trong Chương trình hành động vào Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình công tác năm của Đảng ủy TTXVN để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

2- Các ban của Đảng ủy có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng hợp kết quả thực hiện, đề xuất Ban Thường vụ có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

3- Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) của Đảng ủy TTXVN, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn công tác của đơn vị, cụ thể hóa các nội dung nêu trong Nghị quyết.

Toàn Đảng bộ TTXVN phấn đấu thực hiện tốt Chương trình hành động đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI)/.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo ĐUK (để b/c),
- Ủy viên BCH Đảng bộ Khối,
- Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc,
- Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB, LCH nhà báo TTXVN,
- Lưu ĐU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Hoài Dương